

สถานีพัฒนาที่ดินน่านจัดพิธีส่งมอบแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้เกียรติเป็นผู้ส่งมอบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดินโดยผ่านสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ในการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูก และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดถึงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่นั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยผ่านสถานีพัฒนาที่ดินน่าน จำนวน ๔ แห่ง บัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน จึงได้ทำพิธีส่งมอบ แหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๑. อ่างเก็บน้ำ บ้านชาววา หมู่ที่ ๑ ต.พระพุทธรบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ให้กับเทศบาลตำบลพระพุทธรบาท
 ๒. ระบบส่งน้ำ บ้านหนอง หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีสะเกษ อ.น่าน้อย จ.น่าน ให้กับเทศบาลตำบลศรีสะเกษ
 ๓. ระบบส่งน้ำ บ้านสารระสูขสันต์ หมู่ที่ ๖ ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
 ๔. ระบบส่งน้ำ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ต.คู่งษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์
- ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้เกียรติเป็นผู้ส่งมอบ

อ่างเก็บน้ำ บ้านซาววา หมู่ที่ ๑ ต.พระพุทธรบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน



นายอนุสรณ์ จันทน์โรจน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เดินทางมาติดตามการทำฝ่ายของสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ระบบส่งน้ำ บ้านหนอง หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีษะเกษ อ.น่าน้อย จ.น่าน



การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการปลูกพืชทางการเกษตร พื้นที่บ้านหนอง หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีษะเกษ อ.น่าน้อย จ.น่าน



การปลูกพืชหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว พื้นที่บ้านหนอง หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีษะเกษ อ.น่าน้อย จ.น่าน

ระบบส่งน้ำ บ้านสาระสุขสันต์ หมู่ที่ ๖ ต.ป่อ อ.เมือง จ.น่าน



ระบบส่งน้ำ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ต.คู่งษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

